

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สบส. ร่วมคณะผู้ช่วย รมว. สธ. และ อย. ลงสอบ “โมริณคลินิกเวชกรรม”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมร่วมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ “โมริณคลินิกเวชกรรม” พบไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายด้าน ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล ยา และเครื่องมือแพทย์ พร้อมสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราว 30 วัน

ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กรม สบส. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมจมูก โดยหมอเถื่อนผู้แอบอ้างเป็นหมอประจำ “โมริณคลินิกเวชกรรม” นั้น เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 ตนจึงมอบหมายให้นายแพทย์กรฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส. ร่วมคณะนายกองตรี ดร.ธนภฤช จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ อย. ลงตรวจสถานพยาบาล “โมริณคลินิกเวชกรรม” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า “โมริณคลินิกเวชกรรม” มีการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจสอบนั้น ไม่พบแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล แต่พบแพทย์ผู้ให้บริการ 1 ราย เป็นผู้ปฏิบัติงานในคลินิก โดยไม่ได้แจ้งชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล โดยจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าคลินิกแห่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริการห้องผ่าตัดโดยไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินก็ขาดเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) และถังออกซิเจน (OXYGEN TANK) อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน อีกทั้ง พบผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ส่วน กรณีเรื่องร้องเรียน ผู้แทนสถานพยาบาลได้ให้ข้อเท็จจริงว่ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ว่า หมอเถื่อนที่ถูกกล่าวอ้างนั้น ได้แอบอ้างเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ของ “โมริณคลินิกเวชกรรม” ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 และได้ให้บริการหัตถการ อาทิ ศัลยกรรมจมูก หรือหน้าผากแก่ผู้รับบริการตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ทาง “โมริณคลินิกเวชกรรม” สืบทราบว่าบุคคลดังกล่าวมิใช่แพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโคกรคราม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาการกระทำผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากมีการให้บริการโดยไม่ใช้แพทย์ เป็นการกระทำที่มีเหตุอันตรายอย่างร้ายแรงในสถานพยาบาล

ด้าน ทันทแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความผิดและบทกำหนดโทษในเบื้องต้นของโมริณคลินิกเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย 1.ผู้ดำเนินการไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้บุคคลอื่นที่มีผู้ใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.แพทย์ผู้ให้บริการมิได้แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามแบบ สพ.6 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3.มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้แตกต่างไปจากใบอนุญาต ผู้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 4.อุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเหตุฉุกเฉินไม่ครบถ้วน ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันมิให้บุคคลที่มีใช้แพทย์มาแอบอ้างสมัครเป็นแพทย์ในสถานพยาบาล กรม สบส. ขอกำชับให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล คัดกรอง ตรวจสอบประวัติ และเอกสารหลักฐานในการรับสมัครผู้ให้บริการประจำสถานพยาบาลอย่างเข้มงวด ซึ่งนอกจากจะต้องตรวจสอบจากเอกสารฉบับจริงบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ก็ควรมีการตรวจสอบในเว็บไซต์ของแพทย์สภา (www.tmc.or.th) เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมิได้มีการสวมรอยเป็นแพทย์มาสมัครงาน